

โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคลองม่วงชุมพร้อมอาคารประกอบอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลไทรทอง อำเภอมะนัง จังหวัดปัตตานี

๑. เรื่องเดิม

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คลองม่วงชุมพร้อมอาคารประกอบ ไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ตามที่ นายเสริม สิทธิพันธ์ ราษฎรหมู่ที่ ๒ บ้านสารวัน ตำบลไทรทอง อำเภอมะนัง จังหวัดปัตตานี ได้มีหนังสือขอให้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณา ขอพระราชทานโครงการก่อสร้างฝายพร้อมชุดลอก คลองม่วงชุม บริเวณบ้านสารวัน หมู่ที่ ๒ เพื่อแก้ไขความเดือดร้อนของราษฎรหมู่ที่ ๑ ๒ และ ๔ ตำบลไทรทอง เนื่องจากปัญหาน้ำเค็มท่วมขังและขาดแคลนน้ำสำหรับการเกษตร (ตามหนังสือสำนักพระราชวัง ที่ พว ๐๒๐๗.๘๑/๑๒๘๙๙ ลงวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔)

๒. แนวทางการให้ความช่วยเหลือ

วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๕ สำนักงาน กปร. ได้ตรวจสอบเดินทางไปตามความก้าวหน้า การดำเนินงานโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคลองม่วงชุมพร้อมอาคารประกอบอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยราษฎรในพื้นที่มีความพร้อม และยินยอมพร้อมใจให้กรมชลประทานเข้าดำเนินงานโครงการโดยได้ร่วมกัน จัดทำประชาคมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของราษฎรเป็นที่เรียบร้อยแล้ว นอกจากนี้ ภายหลังจากการก่อสร้าง โครงการฯ แล้วเสร็จ สำนักงาน กปร. ได้ขอให้สำนักงานเกษตรอำเภอมะนัง เข้ามาดำเนินการส่งเสริม ด้านองค์ความรู้การทำเกษตรให้กับเกษตรกรในพื้นที่ เพื่อรองรับปริมาณน้ำทำการเกษตรที่จะมีเพิ่มมากขึ้น ในอนาคต

๓. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ โครงการดังกล่าวจะเพื่อเพิ่มปริมาณการเก็บกักน้ำและ เป็นการยกระดับน้ำ ในคลองม่วงชุม ให้สามารถส่งน้ำผ่านท่อลอดคั่นกันน้ำเข้าสู่พื้นที่การเกษตรของราษฎรได้อย่างเต็ม ประสิทธิภาพ ซึ่งการดำเนินงานโครงการดังกล่าวจะสามารถป้องกันการรุกคืบของน้ำเค็มเข้าสู่คลองม่วงชุมและ พื้นที่การเกษตรของราษฎร รวมทั้งเป็นแหล่งน้ำต้นทุนสำหรับพื้นที่การเกษตร จำนวน ๘๐๐ ไร่ ให้แก่ราษฎร บ้านโคกนิบ หมู่ที่ ๑ บ้านสารวัน หมู่ที่ ๒ และบ้านปลักแตน หมู่ที่ ๔ (บางส่วน) ตำบลไทรทอง อำเภอมะนัง จังหวัดปัตตานี ได้มีน้ำใช้อย่างเพียงพอตลอดทั้งปี



วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๕
สำนักงาน กปร. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันประชุมชี้แจงเพื่อส่งเสริมองค์ความรู้ด้านการทำเกษตร
ให้กับเกษตรกรในพื้นที่เพื่อรองรับปริมาณน้ำทำการเกษตรที่จะมีเพิ่มมากขึ้น
เมื่อการดำเนินงานโครงการแล้วเสร็จ



การตรวจสอบสภาพพื้นที่บริเวณหัวงานโครงการฯ